

"ศธ."ยกเครื่อง"ผอ.โรงเรียน"

นำเสนอเมื่อ : 6 ก.ค. 2559

ห้ามเลือกสถานศึกษาเอง/ให้"กศจ."จัดการ/ หวังสกัดพวกหวังตำแหน่งละลายเด็ก

ศธ.ยกเครื่องเกณฑ์เข้าตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ให้ขึ้นบัญชีที่ส่วนกลาง กศจ.เป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี ซึ่งจำเป็นต้องสกัดพวกหวังได้ตำแหน่งอย่างเดียวย ละเลยไม่พัฒนาโรงเรียน เพราะร่อยอายุไปโรงเรียนอื่น พร้อมกับนำระบบติดตามผลงานมาใช้อีกด้วย

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่อำนาจและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่า จากนโยบายของ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ต้องการให้โรงเรียนได้มีโอกาสเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความเหมาะสมมาบริหาร ที่ประชุมจึงได้หารือการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่จะนำมาใช้ในอนาคตร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพราะการเข้าสู่อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาจะต้องสอบแข่งขัน ซึ่งการสอบแข่งขันนั้นก่อให้เกิดปัญหา เพราะผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกโรงเรียนได้เอง ทำให้การขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาไม่เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางคนก็เลือกเพื่อที่จะร่อยอายุไปยังจังหวัดที่ตัวเองตั้งใจไว้

สำหรับหลักเกณฑ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่ ผู้ที่สามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้จะต้องมีประสบการณ์การเป็นครูก่อนอย่างน้อย 8 ปี ส่วนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะจัดทำรายชื่อเป็นบัญชีกลาง จากนั้นจะให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้ามาร่วมการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนเอง รวมถึงจะมีระบบติดตามผลงานของผู้อำนวยการโรงเรียน และกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งอย่างน้อย 4 ปีติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้อำนวยการมาดำรงตำแหน่งเพื่อทำผลงานให้ตนเองแ ลงก็ย้ายออก ส่วนผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อมีการใช้หลักเกณฑ์นี้จะเริ่มนับการดำรงตำแหน่งใหม่ทั้งหมด โดยคาดว่าจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป

"ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ผู้อำนวยการมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และมาอยู่โรงเรียน ทำให้ไม่เข้าใจบริบทของโรงเรียนจนมีเรื่องร้องเรียนจากครูผู้สอน เช่น ผู้อำนวยการไม่อยู่ดูแลโรงเรียนและขาดความเข้าใจในการบริหารงาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้ผู้อำนวยการที่รักโรงเรียน และโรงเรียนก็รักผู้อำนวยการ รวมถึงมีประสบการณ์ในพื้นที่แทนที่จะไปเลือกคนที่สอบได้คะแนนสูงๆ เพราะผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นแค่เรื่องชั่วคราว ซึ่งผู้ที่เก่งที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุดในได้" ปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

<http://www.thaipost.net/?q=ศธยกเครื่องผอโรงเรียน>